

Số: /BQL-VP

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

V/v báo cáo công tác thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí năm 2023

Kính gửi: Sở Tài chính.

Phúc đáp Công văn số 903/VP-TCNS ngày 15/02/2024 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc báo cáo kết quả việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023; Ban Quản lý /Khu kinh tế Hải Phòng (Ban Quản lý) báo cáo một số nội dung sau:

1. Các biện pháp, giải pháp đã được triển khai thực hiện:

Trong phạm vi quyền hạn của mình Ban Quản lý đã triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 17/03/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 và Kế hoạch 1207/KH-BQL ngày 23/03/2023 của Ban Quản lý về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023:

1.1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước:

Thực hiện chi theo dự toán được duyệt, theo Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng số 50/QĐ-BQL ngày 06/01/2023.

Nghiêm túc thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên (trừ lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương, các khoản chi cho con người theo chế độ) để tạo nguồn cải cách tiền lương.

Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên đối với các khoản chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo... đặc biệt là đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023. Ban Quản lý đã đẩy mạnh tuyên truyền tới các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp và chủ đầu tư các dự án thứ cấp trong Khu kinh tế, khu công nghiệp thực hiện sử dụng điện tiết kiệm trong sản xuất và sinh hoạt; cải tiến, nâng cao chất lượng công nghệ sản xuất của doanh nghiệp để thực hiện tiết kiệm điện; nghiên cứu sử dụng năng lượng tái tạo (Văn bản số 2258/BQL-QHXD ngày 17/5/2023)

Triệt để tiết kiệm trong việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình, lễ cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

1.2. Trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc và tài sản công

Thực hiện nghiêm Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ, quy định định mức và chế độ quản lý và sử dụng tài sản, xác định cụ thể đối tượng được trang bị tài sản phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế sử dụng.

Thực hiện việc đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đối với danh mục hàng hóa mua sắm tập trung theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt

Tài sản sau khi mua sắm được hạch toán, báo cáo, quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

1.3. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

Căn cứ Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Ban Quản lý đã ban hành Quyết định số 3322/QĐ-BQL ngày 07/7/2023 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Quyết định số 3504/QĐ-BQL ngày 16/7/2023 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, sử dụng lao động theo Đề án vị trí việc làm được duyệt.

Ban Quản lý thường xuyên cử đầy đủ cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để có đủ năng lực thi hành công vụ.

Thực hiện quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và bảo đảm hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Ban Quản lý.

2. Các văn bản Ban Quản lý đã ban hành để triển khai thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Báo cáo số 433/BQL-VP ngày 09/02/2023 về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022.

Kế hoạch số 1207/KH-BQL ngày 23/3/2023 về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023.

Kế hoạch số 2599/KH-BQL ngày 01/6/2023 về phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Báo cáo số 2982/BQL-VP ngày 20/6/2023 về việc báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023.

Kế hoạch số 3392/KH-BQL ngày 11/7/2023 về triển khai phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm chống lãng phí” giai đoạn 2022-2030.

Văn bản số 5271/BQL-VP ngày 31/10/2023 về việc báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2023 phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Các văn bản đều được đăng tải công khai trên trang qlvb.hpnet.vn để phổ biến đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong đơn vị.

3. Giải pháp, kiến nghị và cam kết thực hiện trong thời gian tới:

Tiếp tục thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023, đưa kết quả THPTK, CLP là tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2023.

Tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động nâng cao nhận thức trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu của công tác THPTK, CLP trong cơ quan. Từng cá nhân có ý thức trong việc bảo vệ của công, tiết kiệm điện, nước, vật tư văn phòng tại các phòng làm việc và khu vực chung của cơ quan.

Thanh tra nhân dân tiếp tục kiểm tra việc THPTK, CLP kịp thời báo cáo Lãnh đạo ban để khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính của Ban Quản lý năm 2023, xây dựng và phát triển chính quyền số. Thực hiện cải cách hành chính gắn với THPTK, CLP trong các lĩnh vực quản lý. Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông, chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra đối với THPTK, CLP trong việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường thuộc phạm vi quản lý của Ban.

Đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến, đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trân trọng gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VP.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Bùi Ngọc Hải